

ทันหุ้น - AKR ส่งชிகผลงานปีนี้มีโอกาสพลิกบวก จากปีก่อนขาดทุน 62.18 ล้านบาท หลังรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไตรมาส 3/2560 จ่อทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog กว่า 300 ล้านบาท ส่วนผลงานทั้งปี คาดเติบโต 10-15% เล็งขยายธุรกิจหม้อแปลงและขายแผงโซลาร์ในตลาดต่างประเทศเพิ่ม

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2560 มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ขาดทุนสุทธิ 62.18 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้งานในมือ (Backlog) ในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมี Backlog กว่า 700 บาท ซึ่งมาจากงานหม้อแปลงไฟฟ้า 600 ล้านบาท, งานโซลาร์รูฟท็อป และการจัดจำหน่ายแผงโซลาร์ 100 ล้านบาท

#### ● รายได้ปีนี้โต 10-15%

ส่วนรายได้ปีนี้คาดว่าจะโต 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,698.49 ล้านบาท ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่

# AKR ผลงานปีนี้พลิกบวก ลุยเจาะตลาดต่างประเทศ



ดนุชา น้อยใจบุญ

ตั้งไว้เมื่อตอนต้นปี เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดีนัก ส่งผลให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าผลประกอบการจะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้

"ช่วงที่ผ่านมาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนชะลอการลงทุนหลายราย ส่งผลให้ธุรกิจการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทได้รับ

ผลกระทบ จากเดิมที่คาดว่าสิ้นปีนี้บริษัทจะเติบโต 30% อาจต้องปรับลดลงมาที่ 10-15% ถึงแม้การเติบโตจะลดลง แต่ไตรมาส 3-4/2560 นี้บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากแบ็กล็อก เชื่อว่าสิ้นปีนี้ผลการดำเนินงานน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาและสามารถพลิกกลับมาเป็นตัวเลขบวกได้" นายดนุชากล่าว

นายดนุชา กล่าวว่า สำหรับการขยายธุรกิจงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป และจัดจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมและยื่นเสนอราคางานติดตั้งไปบ้างแล้วบางส่วน คาดว่าภายในสิ้นปี 2560 จะเห็นความชัดเจนประมาณ 4 โครงการ

สำหรับนโยบายการสนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้

รับคือการลดหย่อนภาษี 50% ของเงินลงทุน จะขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการยื่นเสนอขอลงทุนในโครงการไปอีก 3 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในปี 2560 ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นอีกโอกาสที่จะขยายธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้มากขึ้น

#### ● สายยึกต่างแดน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมองการขยายธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายแผงโซลาร์ในตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม จากปัจจุบันที่มีความร่วมมือกับพันธมิตรในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ สเปน ลาว กัมพูชา เมียนมา สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน เป็นต้น ซึ่งมองว่าการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยผู้ประกอบการในตลาดต่างประเทศให้มีความมั่นใจคุณภาพสินค้าของบริษัทมากขึ้น